



LỜI GIỚI THIỆU

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 theo Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ tư và điều tra nhà ở lần thứ ba tiến hành ở nước ta kể từ khi nước nhà thống nhất vào năm 1975. Mục đích của cuộc Tổng điều tra là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ công tác kế hoạch hoá phát triển đất nước.

Công tác chuẩn bị của cuộc Tổng điều tra được khởi động từ khá sớm. Bắt đầu bằng việc tổ chức hội thảo người dùng tin vào ngày 09 tháng 10 năm 2006. Tiếp theo, ngày 3 tháng 8 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/2007/CT-TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009. Thực hiện Chỉ thị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra. Ngày 16 tháng 10 năm 2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Công tác điều tra thu thập số liệu được tiến hành từ ngày 01 đến ngày 20 tháng 4 năm 2009. Gần 30 vạn người được tuyển chọn làm điều tra viên, tổ trưởng điều tra và giám sát viên. Các điều tra viên đến từng hộ dân cư trong cả nước để phỏng vấn và ghi phiếu điều tra. Từ phiếu điều tra đã tổng hợp được kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra, bao gồm tổng số dân, số nam và số nữ; dân số thành thị và nông thôn của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Số liệu điều tra mẫu 15% tổng dân số được xử lý ngay sau khi kết thúc điều tra và sẽ được công bố vào cuối năm 2009. Toàn bộ số liệu cuộc Tổng điều tra sẽ được tổng hợp xong vào giữa năm 2010.

Nhằm cung cấp kịp thời các kết quả sơ bộ và những thông tin cơ bản về cuộc Tổng điều tra tới các đối tượng sử dụng thông tin, trên cơ sở kết quả tổng hợp sơ bộ, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương biên soạn và xuất bản báo cáo đầu tiên về cuộc

Tổng điều tra với tên gọi "*Tổng điều tra dân số và nhà ở 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009: Quá trình thực hiện và kết quả sơ bộ*". Báo cáo gồm 2 phần:

Phần I: Quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra

Phần II: Kết quả sơ bộ

Nội dung trình bày trong cả hai phần cho thấy cuộc Tổng điều tra đã thành công tốt đẹp. Kết quả này trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, cấp uỷ, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành có hiệu quả của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra của các cấp, các ngành; đồng thời là kết quả làm việc cần cù của các điều tra viên, tổ trưởng điều tra, giám sát viên và sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong cả nước. Thành công của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này còn có sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và các tổ chức quốc tế khác tại Việt Nam. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ to lớn và có hiệu quả nói trên.

Kết quả của Tổng điều tra sẽ phục vụ thiết thực cho công tác đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2001 đến năm 2010, xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 của cả nước cũng như của từng địa phương; đồng thời cũng rất hữu ích đối với các hoạt động nghiên cứu và triển khai khác, vì sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.



Võ Hồng Phúc

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ